

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SKHCCN

Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả xây dựng đơn vị “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023

#### I. SƠ LƯỢC, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Đặc điểm, tình hình

Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0233.550382

Website: sokhcn.quangtri.gov.vn

+ Đơn vị có 06 phòng, 02 Trung tâm trực thuộc Sở.

+ Tổng số cán bộ CNV-LĐ: 93 người, trong đó: trên đại học 19 người; đại học, cao đẳng 74 người.

+ Đảng bộ đơn vị gồm: 67 đảng viên, sinh hoạt 03 chi bộ trực thuộc.

+ Công đoàn cơ sở gồm: 03 công đoàn bộ phận trực thuộc.

+ Đoàn cơ sở gồm: 35 đoàn viên, sinh hoạt tại 01 Chi đoàn trực thuộc.

+ Lực lượng bảo vệ gồm: 93 người

##### 2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Sở KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN, bao gồm: Hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.

#### II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN “AN TOÀN VỀ ANTT”

##### 1. Biện pháp, giải pháp đã triển khai trong công tác xây dựng đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nên trong Nghị quyết nhiệm kỳ và hàng năm, Sở Khoa

học và Công nghệ Quảng Trị luôn xác định việc đảm bảo ANTT là nhiệm vụ liên tục, thường xuyên, gắn chặt với hoạt động của Sở, thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của các cấp Công an đề ra và tập trung 3 nội dung chính: Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản, bảo vệ trật tự cơ quan.

Đồng thời Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm đã có Nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đó, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện theo từng năm và từng nhiệm vụ, từng giai đoạn về công tác bảo vệ An ninh tổ quốc.

Chỉ đạo kịp thời các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở thiếu sót, giáo dục công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan hoạt động có hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng được mô hình điển hình về công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

## **2. Kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn “An toàn về ANTT”**

### **Tiêu chí 1:**

Đảng bộ Sở đã có Nghị quyết về xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị mình để thực hiện kế hoạch có hiệu quả nhất.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng được nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ. Cụ thể: Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an các cấp để triển khai Thông tư Liên bộ và tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như khắc phục những sơ hở, thiếu sót, giáo dục công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm; thường xuyên phối hợp với phòng XNC, phòng ANKT về việc báo cáo đoàn ra, đoàn vào, thực hiện đúng quy chế tiếp xúc, quan hệ với người nước ngoài của UBND tỉnh; là tốt công tác quản lý cán bộ đi công tác nước ngoài.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ ANKT.

Sở đã phối hợp chặt chẽ với Công an PCCC & CNCH và các cấp chính quyền nơi đặt trụ sở của Sở, mời cán bộ nghiệp vụ phòng cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh về tập huấn hướng dẫn chi tiết những nguyên nhân xảy ra cháy nổ và cách phòng ngừa; xây dựng phương án PCCC cụ thể cho từng đơn vị và tổ chức diễn tập khi có đám cháy xảy ra.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Sở đã có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gửi cho Công an tỉnh Quảng Trị; và trong Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai công tác năm 2023, Ban Giám đốc Sở đã cho tổ chức ký giao ước thi đua hàng năm, 100% công chức, viên chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023.

### **Tiêu chí 2:**

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn tỉnh; Làm tốt công tác Đảng, đoàn thể. Đảng bộ Sở luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, luôn tập trung tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng viên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức phấn đấu vươn lên, gương mẫu trong công tác, lối sống.

Sở đã xây dựng được mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT, tài sản của đơn vị: Mỗi đơn vị trực thuộc đều thành lập tổ bảo vệ chuyên trách phân công các ca trực để bảo vệ tài sản của đơn vị; được tổ chức tập huấn về công tác nghiệp vụ bảo vệ, công tác phòng cháy chữa cháy. Có lực lượng bảo vệ chuyên trách được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, trực gác 24/24h; kết hợp với các lực lượng khác để nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn, triển khai sẵn sàng chiến đấu nên trong những năm qua đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để xảy ra mất mát tài sản, mất ANTT.

Sở đã thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 100% lực lượng bảo vệ của đơn vị và của các đơn vị cơ sở. Hàng năm thực hiện kế hoạch của BCH quân sự thành phố về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Sở đã ra quân huấn luyện, xây dựng bổ sung kế hoạch bảo vệ cơ quan thông qua BCH thành phố phê duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng. Sau phê duyệt đã tổ chức cho lực lượng tại chỗ huấn luyện theo kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, Sở đã phát huy có hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTT như: “Công sở văn minh – Tự quản về ANTT”, “Cơ quan không có tệ nạn xã hội”.

### **Tiêu chí 3:**

Cũng nhờ thực hiện tốt các tiêu chí trên mà trong năm qua Sở Khoa học và Công nghệ đã không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện, đình công trái pháp luật.

Toàn thể CCVC và người lao động đã hăng hái thực hiện phong trào, các nhân tố mới trong sản xuất và bảo vệ ANTT xuất hiện ngày càng nhiều, đã làm nòng cốt cho các phòng, ban và ở các đơn vị trực thuộc đơn vị.

Trong năm không để xảy ra vụ cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Đồng thời, không để xảy ra tình tình mất mát tài sản, để lộ bí mật nhà nước, thiết lập và củng cố an ninh trên địa bàn ngày càng vững mạnh, không có trường hợp CCVC và người lao động mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nội quy quy chế cơ quan.

**Tiêu chí 4:**

Đã xây dựng được lực lượng bảo vệ trong sạch, vững mạnh. Hàng năm đạt các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

**Tiêu chí 5:**

Các phòng, đơn vị năm 2022 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; cụ thể có 16 phòng, đơn vị trực thuộc, đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” có 86 cá nhân.

**III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TẬP THỂ**

Với những thành tích đã đạt được, đơn vị đã được tặng nhiều danh hiệu. Cụ thể:

Năm	Danh hiệu	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2021		Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 về việc khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ
2022		Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2023 về việc khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ

Với những thành tích đã đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị kính gửi Công an tỉnh Quảng Trị xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2023 cho tập thể Sở Khoa học và Công nghệ./.

**Nơi nhận:**

- CA tỉnh Quảng Trị;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Thắng**

